



67^{ปี}**มศว**
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.เปิดเวทีใหญ่วันสหกิจศึกษาไทย โชว์ผลงานแนวคิดรัฐชุดปฏิบัติได้ในศตวรรษ21

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยถึงการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ณ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “รัฐชุดปฏิบัติได้ในศตวรรษที่ 21” โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยในงานจะมีการนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา การมอบรางวัลสหกิจศึกษาคิดค้นระดับชาติ การบรรยาย การเสวนา การปาฐกถา เพื่อการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่จะผลักดันให้สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และรวมถึงประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการสหกิจศึกษา

โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางารจัดสหกิจศึกษาศตวรรษที่ 21” โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีस्थาน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การเสวนา “การจัดสหกิจศึกษาและบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ” โดย ดร.กฤษณะพงศ์ กิริดิกร อธิการบดี รว.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุนธ แฉ่มนุ่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย รศ.ดร.วิระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อภินันท์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานรัฐชุดปฏิบัติได้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

“จากที่ผ่านมา มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ.121 แห่ง ที่มีการดำเนินการสหกิจศึกษา นักศึกษา 37,437 คน องค์กรผู้รับบ้บจัด/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 14,428 ราย และยังมีารจัดทำแผนส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จัดทำมาตรฐานการดำเนินการสหกิจศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน จัดทำฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ สนับสนุนให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทำงานในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอย่างน้อยปีละ 100 คน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านจัดการศึกษาจำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรการอบรมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลักสูตรการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว

